

VẠCH RÕ SAI LẦM CỦA MỘT SỐ QUAN ĐIỂM XUYÊN TẠC, PHỦ NHẬN ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Lê Thị Anh¹

TÓM TẮT

Mặc dù đã thất bại trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam nhưng các thế lực phản động chưa bao giờ từ bỏ âm mưu và ngừng các hoạt động chống phá nước ta. Một trong những phương thức, thủ đoạn cơ bản của chúng là tuyên truyền, kích động, mua chuộc, lôi kéo người dân chống lại Đảng, Nhà nước, chế độ, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. Trong bài viết này, tác giả tập trung vạch rõ sai lầm của một số quan điểm xuyên tạc, phủ nhận đường lối đối ngoại của Đảng, đồng thời chỉ ra âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, của những kẻ cơ hội về chính trị trong việc xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của mỗi người dân Việt Nam trong việc đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực đối ngoại.

Từ khóa: Đường lối đối ngoại của Đảng, diễn biến hòa bình.

DOI: <https://doi.org/10.70117/hdujs.72.02.2025.552>

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trước tình trạng tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc ở biển đảo diễn ra lâu dài và dai dẳng thời gian qua, trên mạng xã hội đã có nhiều bài viết đưa các thông tin sai lệch, bịa đặt, xuyên tạc quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta và quan hệ của Việt Nam với các nước đối tác. Mục đích mà họ hướng tới là nhằm gây chia rẽ mất đoàn kết trong nội bộ Nhân dân, lôi kéo kích động Nhân dân chống Đảng, Nhà nước; gây nghi ngờ trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới, phá vỡ môi trường hòa bình và phát triển của nước ta. Vì vậy, việc góp phần để người dân hiểu rõ bản chất đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, từ đó nhận diện, đấu tranh với những quan điểm xuyên tạc, phủ nhận đường lối đối ngoại của Đảng trong giai đoạn hiện nay là hết sức quan trọng và cần thiết.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Bài viết chủ yếu sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp để phân tích làm sáng tỏ bản chất đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời cũng sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp để phân tích, chỉ rõ những sai lầm của một số quan điểm xuyên tạc, phủ nhận đường lối đối ngoại của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

¹ Khoa Lý luận Chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức; Email: lethianh@hdu.edu.vn

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1.1. Bản chất đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta

Đường lối đối ngoại của Việt Nam là một bộ phận của đường lối lãnh đạo do Đảng cộng sản Việt Nam đề ra để giải quyết mối quan hệ của Việt Nam trong môi trường quan hệ quốc tế nhằm góp phần thực hiện đường lối đối nội. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, để thực hiện mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của đường lối đối ngoại, Đảng và Nhà nước ta lại đề ra và thực hiện chính sách đối ngoại hay còn gọi là chính sách ngoại giao. Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta là bao gồm các chiến lược mà nước ta lựa chọn để sử dụng trong quá trình tương tác với các quốc gia khác và các tổ chức quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa - xã hội góp phần bảo vệ độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ lợi ích hợp pháp và chân chính của quốc gia, dân tộc Việt Nam. Có thể khẳng định rằng, kể từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời cho đến nay, tùy từng giai đoạn lịch sử đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta có thể có những biểu hiện khác nhau nhưng về bản chất thì không thay đổi.

Trong bản Tuyên ngôn độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trước hàng vạn đồng bào ta tại quảng trường Ba Đình lịch sử vào ngày 02 tháng 9 năm 1945 có đoạn: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Tuyên bố này không chỉ là sự khẳng định độc lập, chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của đất nước ta mà còn là thông điệp có ý nghĩa ngoại giao đầu tiên mà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa gửi tới toàn thể các nước trên thế giới.

Với tinh thần ấy, khi bước vào hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, trong đường lối ngoại giao của Đảng luôn thể hiện rõ mục tiêu hàng đầu là hoà bình, độc lập dân tộc. Để thực hiện được mục tiêu đó, Đảng ta đã rất linh hoạt trong việc phân biệt bạn và thù. Một mặt, Đảng và Nhân ta kiên quyết, kiên trì đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù chính, kẻ thù nguy hiểm nhất là đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ, mặt khác triệt để tranh thủ sự ủng hộ của các nước, các lượng tiến bộ trên thế giới (kể cả sự ủng hộ của nhân dân Pháp và nhân dân Mỹ) góp phần quan trọng đánh bại các đế quốc xâm lược giành độc lập dân tộc, hoà bình, thống nhất đất nước.

Sau khi nước ta thống nhất, đặc biệt là kể từ khi đổi mới đến nay, Đảng đã luôn bám sát diễn biến tình hình thế giới, đề ra đường lối đối ngoại phù hợp, từ đó góp phần quan trọng để nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Cụ thể, từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986), trước sự thay đổi lớn của tình hình thế giới, Đảng ta chuyển sang thực hiện đường lối đối ngoại đa phương với nguyên tắc: Độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và cùng phát triển. Khi quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục diễn ra ngày càng mạnh mẽ và phức tạp, Đảng đã chủ trương phải chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, đồng thời Đảng cũng xác định cần phải nhận thức rõ vấn đề đối tác, đối tượng, vấn đề vừa hợp tác vừa đấu tranh trong quan hệ đối ngoại. Vừa qua, trên cơ sở kế thừa đường lối đối ngoại được đề ra tại các kỳ đại hội trước, Đại hội XIII của Đảng đã xác định “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình hữu nghị, hợp tác và phát triển,

đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hiệp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế” [3; tr.49-50].

Như vậy, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta ngày nay vừa tiếp tục kế thừa truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc, vừa có bước phát triển mới, sáng tạo phù hợp với những biến đổi nhanh chóng của tình hình thế giới. Có thể khái quát bản chất của đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay bao gồm các nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lấy lợi ích quốc gia - dân tộc làm tiêu chí, mục tiêu cao nhất của đường lối, chính sách đối ngoại. Tức là trong quan hệ đối ngoại, lợi ích quốc gia - dân tộc Việt Nam luôn được Đảng ta đặt lên trước hết, trên hết. Tuy nhiên, Đảng cũng khẳng định trong quan hệ đối ngoại việc đảm bảo lợi ích quốc gia dân tộc phải trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa dân tộc lớn, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi và chủ nghĩa dân tộc cực đoan trong quan hệ quốc tế.

Thứ hai, trong giai đoạn hiện nay, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng có hai mặt là vừa hợp tác vừa đấu tranh. Tuy nhiên, việc hợp tác và đấu tranh phải trên cơ sở nhận thức đúng đắn về đối tác và đối tượng của cách mạng Việt Nam. Cụ thể về vấn đề này Nghị quyết Trung ương 8, khóa IX của Đảng đã xác định rất rõ: “Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác; bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng của chúng ta”. Như vậy, hợp tác và đấu tranh luôn luôn gắn kết chặt chẽ với nhau và chuyển hóa lẫn nhau trong công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước và Nhân dân ta hiện nay.

Thứ ba, trên lĩnh vực đối ngoại quốc phòng, Đảng ta chủ trương thực hiện chính sách quốc phòng “bốn không”. Nội dung cơ bản của chính sách quốc phòng bốn không của Đảng, Nhà nước ta là: “Không tham gia các liên minh quân sự; không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào; không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia”.

Như vậy, với bản chất nêu trên, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã thể hiện rõ, nhất quán quan điểm cùng tồn tại hoà bình và phát triển của Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới. Quan điểm này đã được chính cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rõ, trong quan hệ đối ngoại Việt Nam không chọn phe mà chọn chính nghĩa.

3.2. Một số quan điểm phủ nhận, xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng trong giai đoạn hiện nay

Trong thời gian qua, trên mạng xã hội có những bài viết, ý kiến, trao đổi... của các cá nhân có nội dung công kích, xuyên tạc, phủ nhận một số quan điểm, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta. Sự xuyên tạc, phủ nhận của họ đối với đường lối đối ngoại của Đảng

được biểu hiện ở chỗ, họ cố tình trình bày sai lệch hoặc bịa đặt, bóp méo, không thừa nhận một quan điểm, chủ trương, chính sách đối ngoại nào đó của Đảng ta. Mục đích của họ là gây hiểu nhầm, hoang mang trong Nhân dân, kích động Nhân dân chống phá Đảng, Nhà nước, gây bạo loạn, bất ổn xã hội, thậm chí làm thay đổi chế độ. Thông qua số lượng người tương tác, có thể thấy số lượng người ủng hộ, cổ súy cho những bài viết đó không phải là ít. Từ nội dung các bài viết, các ý kiến, trao đổi đó có thể khái quát lại thành một số quan điểm xuyên tạc, phủ nhận đường lối đối ngoại của Đảng như sau:

Thứ nhất, quan điểm bài Trung. Cơ sở của quan điểm này là xuất phát từ những tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc về vấn đề chủ quyền trên biển, đảo, đặc biệt là những hoạt động khiêu khích của Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và ở Biển Đông suốt thời gian qua cho đến nay. Từ đó một số người đã viết bài trên mạng xã hội kêu gọi tuyên truyền cho quan điểm bài Trung. Nội dung những bài viết này kêu gọi người dân Việt Nam nên tẩy chay hàng hóa Trung Quốc, tẩy chay người Trung Quốc, phải chống Trung Quốc, thậm chí là phải đánh Trung Quốc thì mới ngăn chặn được hành động khiêu khích, lấn chiếm của Trung quốc ở biển đảo, mới giữ được độc lập, chủ quyền của đất nước [5]. Một số bài viết còn kích động lòng hận thù của nhân dân Việt Nam với Trung quốc, coi Trung quốc là kẻ thù số một của Việt Nam, phê phán Đảng và Nhà nước ta là yếu hèn, nhu nhược, thậm chí cho rằng Đảng, Nhà nước ta “theo” Trung Quốc, “sợ” Trung Quốc... Trong bối cảnh khi Trung quốc có những hành động lấn chiếm, khiêu khích ở các vùng biển đảo của nước ta, thì những bài viết này tưởng như thể hiện tinh thần yêu nước, độc lập, tự cường dân tộc, thể hiện sự bức xúc, nguyện vọng của nhân dân. Tuy nhiên nếu bình tĩnh suy xét ta sẽ thấy đây là một quan điểm hết sức nguy hiểm. Bản chất của quan điểm này là kích động chiến tranh, kích động bạo lực và hận thù, đề cao chủ nghĩa dân tộc cực đoan, hoàn toàn trái ngược với đường lối đối ngoại hòa bình của Đảng ta. Hậu quả của việc nhận thức và hành động theo quan điểm này là đã xảy ra những hoạt động biểu tình chống Trung Quốc, những hành động tấn công người Trung Quốc, doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan ở Việt Nam, gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế và ảnh hưởng xấu về chính trị, ngoại giao giữa nước ta với Trung Quốc trong những thời điểm nhất định. Đáng tiếc hơn là những hành động quá khích của người Việt Nam lại chính là cái cớ để Trung Quốc tiếp tục leo thang trong tranh chấp với nước ta bất chấp luật pháp quốc tế ở Biển Đông, đây là điều mà nhiều người đã không nghĩ tới.

Trước những bài viết có nội dung nêu trên, mỗi người Việt Nam chúng ta cần nắm vững và thực hiện đúng quan điểm, chủ trương chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đối với Trung Quốc. Quan hệ Việt Nam và Trung Quốc có lịch sử lâu đời và trong quá khứ đã từng xảy ra không ít những biến cố không mong muốn. Tuy nhiên mối quan hệ với Trung quốc vẫn luôn là mối quan hệ được Đảng ta coi trọng, được ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Hiện nay Trung Quốc đang là một trong những đối tác chiến lược, toàn diện của Việt Nam. Mục đích của Đảng và Nhà nước ta là luôn mong muốn quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững. Bởi vậy những ai kêu gọi bài Trung Quốc, chống Trung quốc, đánh Trung quốc là trái

với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây tổn hại khó lường cho lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân ta. Tuy nhiên không phải như vậy có nghĩa là Đảng, Nhà nước ta thỏa hiệp với những hành động khiêu khích và lấn chiếm của Trung Quốc ở Biển Đông. Chủ trương của Đảng là phải kiên quyết đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc, nhưng cũng quyết tâm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, không để chiến tranh xảy ra. Muốn vậy, nước ta cần sử dụng mọi biện pháp phù hợp với luật pháp của Việt Nam và luật pháp quốc tế để đấu tranh với Trung Quốc. Quan điểm này của Đảng được cộng đồng quốc tế luôn ủng hộ mạnh mẽ.

Với quan điểm, lập trường rõ ràng, kiên định nêu trên mong rằng mỗi người dân Việt Nam hãy tin tưởng vào phương pháp giải quyết xung đột, bất đồng của Đảng, bình tĩnh, cẩn trọng, tinh táo với những người lợi dụng tâm lý bất bình, tức giận của Nhân dân để kích động bạo lực, chiến tranh làm phức tạp, rắc rối thêm tình hình.

Quan điểm thứ hai, đề cao sức mạnh của Mỹ, cho rằng Việt Nam cần phải liên minh với Mỹ thì mới chống được Trung Quốc [5].

Đồng thời với việc cho rằng Việt Nam cần phải chống Trung Quốc, đánh Trung Quốc thì những người này còn cho rằng Việt Nam là một nước nhỏ, yếu, trước sự tranh chấp trắng trợn của Trung Quốc về chủ quyền biển, đảo, Việt Nam cần phải liên minh quân sự với một cường quốc, một nước phát triển nào đó thì họ mới giúp nước ta giữ được chủ quyền biển, đảo. Cụ thể, họ kêu gọi nước ta cần phải liên minh với Mỹ, thậm chí là nên “theo Mỹ” vì chỉ có Mỹ mới giúp Việt Nam chống được Trung Quốc. Trong thực tế có một số người cũng đang nhầm tưởng như vậy và họ nhiệt tình ủng hộ quan điểm này.

Xét về bản chất, quan điểm “theo Mỹ”, dựa vào Mỹ để chống Trung Quốc là hoàn toàn sai lầm. Vì tư tưởng dựa vào nước này, liên minh với nước kia để bảo vệ chủ quyền là thể hiện thái độ tự ti, yếu hèn, sợ sệt, trái với truyền thống tự lập, tự cường của dân tộc ta, trái với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng.

Trong thực tiễn, những bài học sinh động từ lịch sử nước ta và thế giới cũng đều đã cho thấy việc dựa vào nước này để chống lại một nước khác không những không bảo vệ, không đòi được chủ quyền, mà thậm chí còn mất luôn cả độc lập và chủ quyền của đất nước mình. Càng nguy hiểm hơn, khi việc liên minh với một nước này để chống lại một nước khác tức là ta đã vô tình tự tạo cho mình thêm một kẻ thù. Điều đó càng đặc biệt nguy hiểm hơn khi đó là Trung Quốc - một quốc gia láng giềng có chung đường biên giới dài nhất với nước ta. Tình hình phức tạp, nghiêm trọng và đau thương đang diễn ra tại Ucraina hiện nay một lần nữa lại cho thấy rằng, việc dựa vào nước này để chống nước kia chưa bao giờ là một sự lựa chọn đúng đắn.

Ngoài ra, quan điểm này cũng hoàn toàn sai lầm khi trái với xu thế phát triển khách quan của thế giới hiện nay, là xu thế hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác, phát triển và các quốc gia, dân tộc đều đề cao ý thức độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, vừa hợp tác vừa đấu tranh với nhau.

Mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ cần phải tinh táo trước âm mưu, thủ đoạn lôi kéo, kích động, chia rẽ nêu trên. Quan điểm, chủ trương của Đảng ta là cả Trung Quốc và Mỹ đều là những đối tác quan trọng của Việt Nam. Đảng, Nhà nước ta đã, đang củng cố và sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ hợp tác, hữu nghị đôi bên cùng có lợi với Trung Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nước ta “theo Trung Quốc” hoặc “theo

Mỹ” như một số người vẫn đang rêu rao. Việc nước ta hợp tác với Trung quốc và Mỹ hoặc bất kỳ một quốc gia nào khác đều dựa trên cơ sở quan điểm của Đảng ta về đối tác và đối tượng như đã được nêu ở Nghị quyết Trung ương 8, khóa IX của Đảng.

Còn vấn đề bất đồng, tranh chấp ở Biển Đông là vấn đề hết sức phức tạp, đã tồn tại lâu dài không chỉ liên quan đến Việt Nam mà còn liên quan trực tiếp đến nhiều quốc gia, ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông và khu vực. Bởi vậy, để giải quyết triệt để vấn đề Biển Đông, quan điểm của Đảng ta là các bên phải sử dụng cơ chế đàm phán, thương lượng hòa bình song phương và đa phương trên cơ sở Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và tiến tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), chứ không thể dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực và cũng không thể dựa vào một cường quốc nào để có thể dàn xếp, quyết định. Đảng và Nhà nước ta không đồng tình với việc giải quyết vấn đề ở Biển Đông bằng những hành động bất chấp luật pháp quốc tế theo kiểu sử dụng sức mạnh quân sự vượt trội để gây sức ép, không chế, lấn chiếm của một số nước trong thời gian gần đây. Điều đó làm cho tình hình Biển Đông ngày càng trở nên phức tạp, căng thẳng và khó kiểm soát.

Riêng đối với nước ta, chủ trương của Đảng là phải kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bằng cách kết hợp nội lực với ngoại lực, bằng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, toàn dân tộc kết hợp với sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, nhưng phải trên cơ sở luật pháp quốc tế chứ không thể dựa vào việc liên minh với một quốc gia nào.

Quan điểm thứ ba, phủ nhận và xuyên tạc chính sách quốc phòng “bốn không”, từ đó phủ nhận chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước ta [4].

Trong Sách trắng quốc phòng Việt Nam công bố năm 2019 có khẳng định rõ: Việt Nam không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Chính sách quốc phòng “bốn không” nêu trên đã thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc ta và cũng là thông điệp hòa bình mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta gửi tới các nước trên thế giới trong bối cảnh phức tạp hiện nay. Với việc thực hiện chính sách này, Đảng và Nhà nước ta mong muốn góp phần quan trọng để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong nước, khu vực và thế giới.

Trái ngược với quan điểm trên của Đảng, có những ý kiến cho rằng, chính sách quốc phòng “bốn không” nói riêng và chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của nước ta nói chung là không phù hợp với tình hình thế giới hiện nay. Bởi vì theo họ, từ cuối thế kỉ XX, đặc biệt là sang đầu thế kỉ XXI, tình hình thế giới đã hoàn toàn thay đổi so với trước. Xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đã và đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ đã làm cho mối quan hệ ràng buộc giữa các quốc gia ngày càng tăng lên. Trong hoàn cảnh này, Việt Nam thực hiện chính sách không quốc phòng “bốn không” và chính sách đối ngoại độc lập tự chủ là đang đi ngược lại xu hướng chung của thế giới, chẳng khác gì tự mình cô lập mình, tự mình tách khỏi dòng chảy chung của thế giới và như vậy Việt Nam sẽ không tranh thủ được các cơ hội, các nguồn lực bên ngoài để bảo vệ độc lập, chủ quyền và phát triển đất nước.

Trước quan điểm nêu trên chúng ta cần hiểu rằng, Đảng ta thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ không có nghĩa là Việt Nam tự tách mình với thế giới, đứng ngoài xu thế hội nhập quốc tế. Chủ trương của Đảng ta là thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ nhưng đồng thời cũng thực hiện chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Để thực hiện thành công chính sách này, Đảng đã rất quan tâm, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ với hội nhập quốc tế. Đảng xác định trong hoàn cảnh lịch sử mới cần và phải tiếp tục phát huy và kết hợp cả sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại để giữ vững độc lập, chủ quyền, xây dựng và phát triển đất nước. Trong đó ý chí tự lực, tự cường của dân tộc, nguồn lực và sức mạnh nội sinh của đất nước luôn phải là yếu tố quyết định, nguồn lực bên ngoài là yếu tố cơ bản và quan trọng.

Về chính sách quốc phòng “bốn không”, đây là chính sách đối ngoại quốc phòng độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Chính sách này là hoàn toàn đúng đắn bởi nó vừa mang tính chất hòa bình vừa mang tính chất tự vệ. Thể hiện rõ quan điểm, chủ trương của Đảng là kiên trì sử dụng biện pháp hòa bình để giải quyết mọi tranh chấp bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế, kiên quyết không dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Việt Nam luôn mong muốn là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong quan hệ quốc tế, vì thế Việt Nam sẵn sàng mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia không phân biệt chế độ chính trị, kể cả hợp tác về quốc phòng nhưng phải trên tinh thần hữu nghị, hợp tác, tôn trọng lẫn nhau, không chấp nhận hợp tác bởi bất cứ sức ép, sự đe dọa hay điều kiện áp đặt nào. Tuy nhiên, cùng với việc khẳng định Việt Nam không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế thì Đảng ta cũng khẳng định rằng, sẽ sẵn sàng và kiên quyết giáng trả mọi hành động xâm lược để bảo vệ độc lập, chủ quyền thiêng liêng của quốc gia, dân tộc.

Việc xuyên tạc, phủ nhận chính sách quốc phòng “bốn không”, từ đó phủ nhận chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước ta là âm mưu của các thế lực đối lập. Mục đích của họ là làm cho Nhân dân hoang mang, Đảng và Nhà nước ta dao động từ đó sẽ có những chủ trương, chính sách sai lầm như liên kết với nước này để chống lại nước kia, tham gia các liên minh quân sự... từng bước làm cho nước ta mất độc lập, tự chủ, bị phụ thuộc, hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

Như vậy, đường lối quốc phòng “bốn không” nói riêng và đường lối đối ngoại độc lập tự chủ của Đảng ta không chỉ thể hiện ý chí, khát vọng hòa bình, chính nghĩa dân tộc ta mà còn phù hợp với nguyên tắc của Hiến chương của Liên Hợp quốc về các quyền cơ bản của các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Vì vậy, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối đó, bảo vệ hòa bình và chủ quyền thiêng liêng của đất nước.

4. KẾT LUẬN

Tình hình thế giới hiện nay vẫn đang tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, quan hệ giữa các nước vẫn đang diễn biến nhanh và khó lường, các thế lực đối lập vẫn không ngừng xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng. Bối cảnh này, đòi hỏi mỗi người dân Việt Nam nói chung và đặc biệt thế hệ trẻ nói riêng, hơn lúc nào hết cần nhận thức đầy đủ, đúng đắn, sâu sắc về đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng. Từ đó, tùy vào hoàn cảnh cụ thể của mình, mỗi người dân Việt Nam cần phát huy vị thế và vai trò của mình, phải có trách nhiệm trong việc tuyên truyền đường lối đối ngoại đúng đắn của

Đảng. Đồng thời nêu cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, xuyên tạc bảo vệ đường lối đối ngoại nói riêng và đường lối của Đảng nói chung, góp phần làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực phản động, thù địch, đối lập đưa đất nước ta ngày càng phát triển, phồn vinh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Bộ Quốc phòng Việt Nam (2019), *Sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019*, Nxb. Chính trị Quốc gia sự thật, Hà Nội.
- [2] Lê Thế Cường (Học viện Chính trị CAND) (2019), *Nhận diện chiêu trò xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng*, <http://cand.com.vn/Van-de-hom-nay-thoi-su/Nhan-dien-chieu-tro-xuyen-tac-duong-loi-doi-ngoai-cua-Dang-562714/>
- [3] Đảng cộng sản Việt Nam (2021), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, Văn phòng trung ương Đảng, Hà Nội.
- [4] Nguyễn Mạnh Hưởng (2019), *Đập tan luận điệu xuyên tạc các thế lực thù địch công kích Việt Nam*, <http://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/dap-tan-luan-dieu-xuyen-tac-cac-the-luc-thu-dich-cong-kich-viet-nam-54>.
- [5] Đỗ Thị Thạch, Nguyễn Anh Tuấn (2018), *Phê phán một số quan điểm phủ nhận, xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng*, <http://lyluanchinhtri.vn/home/index.php/dien-dan/item/2192-phe-phan-mot-so-quan-diem-phu-nhan-xuyen-tac-duong-loi-doi-ngoai-cua-dang.html>.

RAISING AWARENESS AMONG STUDENTS OF DISTORTED AND DENIED VIEWS ABOUT THE PARTY'S FOREIGN POLICY IN THE CURRENT PERIOD

Le Thi Anh

ABSTRACT

Despite their defeat in the Vietnam War, hostile forces have never abandoned their plots or ceased their activities against our country. One of their common tactics is to propagate, incite, bribe, and entice people, with students being a key target, to oppose the Party, the State, and the regime, going against national interests. In this article, the author focuses on clarifying the schemes and tactics of hostile forces and political opportunists in distorting the foreign policy of the Party and the State of Vietnam in the current period. This is done to contribute to raising awareness among students in the fight against peaceful evolution in the field of foreign affairs.

Keywords: *Party's foreign policy, peaceful evolution.*

* Ngày nộp bài: 3/10/2024; Ngày gửi phản biện: 3/10/2024; Ngày duyệt đăng: 28/02/2025